



# ผากบ้านตร. ปีใหม่-รถหนึบ

เปิดศูนย์  
เข้ม7วัน  
คุมเมาขับ  
'บักปอก'  
เปิดศูนย์เฝ้า  
ระวัง 7 วัน  
อันตรายปีใหม่  
☐ อ่านต่อหน้า 12



## ● ผากบ้าน ☐ ต่อจากหน้า 1

'บักอว' รับผากบ้าน 'แพนเล็ก-แอ็ดคาราขาว' ส่วน 'ศรีวราห์' ประชุม 12 หน่วยงาน บูรณาการดูแลความปลอดภัยทุกจุดจัดงานเทศกาลคาร์เนวาล และจัดงานถึงแก่หลังเที่ยงคืน คาดไทยมข.น.หากอนุญาตให้งานยาวถึงตี 2 เกิดอะไรขึ้นต้องรับผิดชอบเองทุกประการ ปัดลือแก๊งบ้านได้จ่อก่อเหตุเมื่อกรุงธนมิตรภาพเริ่มหนึบแล้ว หลังชาวอีสานทยอยกลับภูมิลำเนาแล้วหน้า เพื่อฉลองปีใหม่พร้อมครอบครัว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ธ.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปอ.) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (ปภ.) พร้อมกล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกครั้งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ก่อนหน้านั้นเรามีการณรงค์หลายเรื่อง เช่น เรื่องความเร็ว การดื่มสุราและขับซึ่ยานพาหนะ

"วันนี้เป็นวันแรกของการประชุมในการเฝ้าระวังช่วงเทศกาลปีใหม่ เราจึงเน้นในการ

บังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างความตระหนัก เพราะทราบกันดีว่าปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุมันเกิดจากอะไร ซึ่งเรามีการพัฒนามาตรการเรื่อยๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย โดยร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยทั้งถนนสายหลักและสายรอง ใช้มาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือการเอาผิดคนที่ดื่มสุราแล้วขับซึ่ยานพาหนะ ซึ่งวันนี้จะเน้นการใช้มาตรการต่างๆ ให้เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงและสีส้ม รวม 144 อำเภอ" รว.มหาดไทยกล่าว

วันเดียวกัน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผ.ต.ร. พร้อมตำรวจสน.มีนบุรี ลงพื้นที่หมู่บ้านมิลตัน เรสซิเดนซ์ วานอินทรา บ้านของ 'แพนเล็ก' น.ส.เชมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงชื่อดัง เพื่อติดตามการดำเนินการ "โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน" หรือ "ผากบ้านไว้กับตำรวจ" สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 10 วัน ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2561-2 ม.ค. 2562

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ เปิดศูนย์ฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จัดโครงการดังกล่าวใน

## ☐ ผากบ้าน

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผ.ต.ร. นำตำรวจสน.มีนบุรี ตรวจสอบบ้านพัก 'แพนเล็ก' เชมนิจ นางเอกสาว ที่หมู่บ้านมิลตัน เรสซิเดนซ์ วานอินทรา กทม. ซึ่งเข้าร่วมโครงการผากบ้านไว้กับตำรวจช่วงปีใหม่

ช่วงเทศกาลสำคัญเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะเป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากจะออกเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผ.ต.ร. กำชับให้ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ขณะที่ แพนเล็กเปิดเผยว่า เนื่องจากในวันที่ 3 ม.ค. ครอบครัวจะเดินทางไปต่างจังหวัด จึงใช้บริการโครงการผากบ้านไว้กับตำรวจ ปีนี้ยังคงเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพราะเคยเข้าร่วม โครงการ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว และรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดี สร้างความ



อุ่นใจให้กับประชาชน เพราะจะมีเจ้าหน้าที่คอยมาตรวจตราและรายงานสถานการณ์อยู่ตลอด อย่างเชิญชวน สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการฝากบ้านในปิ่นสามารถแจ้งความจำนงได้ที่สน.ในพื้นที่ของตน

ต่อมาพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ไปที่ สน.ประเวศ ตรวจเยี่ยมบ้านพักของศิลปินเพลงเพื่อชีวิต แอ๊ด คาราบาว นายอินชัย โอภากร ที่เข้าร่วมโครงการ ช.กรุงเทพฯ 8 แยก 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในการนี้ แอ๊ด คาราบาว มอบเพลงฝากบ้านไว้กับตำรวจ ที่แต่งตั้งให้กับตร. เพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการ สำหรับโครงการฝากบ้านในพื้นที่กทม. มียอดฝากบ้านวันที่ 24-26 ธ.ค. รวม 1,831 หลัง และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ

ส่วนที่ บข.น. พล.ต.อ.ศิริราช รั้งสีพรหมมงคล รองผบ.ตร. พร้อมพล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองผบ.น. พล.ต.ต.สุภูษพรหมายน รองผบ.น. พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบก.ตส.บข.น. พล.ต.ต.ถ้ำราษฎร์ นวลมา ผบก.สพ.พล.ต.ต.เสนิตถ้ำราษฎร์สารกิจ ผบก.น.1 ตัวแทนจากทางบข.ก. บข.ทท. กองตำรวจสื่อสาร กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองกำกับการศูนย์ตำรวจ บก.สพ.พ. ตัวแทนผู้ประกอบการจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไอคอนสยาม เอเชียทีค ซิตี้ ลิงเพาเวอร์ ซอสร่างน้ำ ถนนข้าวสาร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่จัดงานช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562

พล.ต.อ.ศิริราชเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฝากความมั่นคงสั่งการให้ทหารและตำรวจบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นต่อมาคือการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุที่เกี่ยวกับความมั่นคงโดยเด็ดขาด จึงเรียกให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 12 หน่วยงานมานำเสนอแผนการปฏิบัติ ส่วนกรณีระยะเวลาปิดการจัดงานขึ้นแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแล้ว เพราะว่าเนื่องจากช่วงเทศกาลจะมามีนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ แต่ยังดื่มสุราติดมากเท่าไรซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอาชญากรรมสูงมากขึ้นเท่านั้น

“ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าการจัดกิจกรรมเคาน์ดาวน์หลังจากเวลาเที่ยงคืนเพียงเล็กน้อยก็ควรจะเลิกจัดกิจกรรมได้แล้ว หาก

มีการจัดกิจกรรมไปถึง 02.00 น. จะใช้เวลาก่อนข้างยาวนานเกินไป ทำให้โอกาสเกิดเหตุอันตรายได้โดยไม่จำเป็น จึงให้ผู้ประกอบการบางแห่งที่จะมีการจัดกิจกรรมถึงช่วงเวลาดังกล่าวหรือร่วมกันกับทางบข.น. อีกครั้ง เพราะผมได้สั่งการกำชับแล้วว่า หากบข.น.เห็นชอบมีการปล่อยให้เกิดการจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทางบข.น. ต้องรับผิดชอบ” รองผบ.ตร. กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีการตั้งด่านวัดจุดระเบิดหรืออาวุธสงครามนั้น พล.ต.อ.ศิริราชกล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของด่านความมั่นคงมีทหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนเครื่องมือการตรวจสอบวัตถุระเบิดตำรวจดูแลรับผิดชอบใช้กำลังตำรวจ 3,000-4,000 นายมีตำรวจท้องที่ช่วยกองปราบฯ ทางหลวง รอไฟ ตำรวจน้ำ ศูนย์ตำรวจ ตำรวจสื่อสาร สพ.พ. แพทย์ ส่วนการข่าวผู้ก่อความไม่สงบภาคใต้จะขึ้นมาก่อเหตุในกรุงเทพฯ นั้น ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด

ด้านพล.ต.ต.ภาณุรัตน์กล่าวว่า ในพื้นที่จัดงานเคาน์ดาวน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีทั้งหมด 6 แห่ง มีจำนวนเกิน 1,000 คน ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ 100,000 คน ไอคอนสยาม 50,000 คน เอเชียทีค 50,000 คน ห้างซิตี้ 2,000 คน ลิงเพาเวอร์ ซอสร่างน้ำ 5,000 คน ถนนข้าวสาร 10,000 คน รวม 217,000 คน จุดควบคุมตั้งข้ามปี 207 จุด มีประชาชนเข้าร่วม 78,500 คน จุดจัดงานต่างๆ จะจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย นอกจากนั้นยังเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจจะมีการก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ สนามบิน สถานีรถไฟ รถไฟฟ้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าเรือข้ามฟาก และศูนย์การค้าที่มีประชาชนจำนวนมาก

ที่ ดร. พล.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกการจราจร ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ปีใหม่ 2562 ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กำชับตำรวจให้อำนวยความสะดวกและดูแลการจราจรแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จัดระเบียบการจราจรตามเส้นทางหลัก เส้นทางรองทุกเส้นทาง โดยกำหนดให้มีการเปิดเส้นทางพิเศษ เพื่อระบายรถขาขึ้น-ขาล่อง และห้ามรอบรถทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในถนนบางสาย พร้อมทั้งจัดจุดบริการประชาชนจุดแวะพักรถระหว่างทาง จัดจุดเคลื่อนที่เร็ว

ดูแลการจราจรในจุดที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการอย่างหนาแน่น อาทิ สถานีขนส่งหมอชิต สายใต้ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และบริเวณที่จัดงานเคาน์ดาวน์ต่างๆ ทั่วประเทศ

พล.ต.อ.กฤษณะกล่าวอีกว่า ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนที่จะเดินทางไปหรือใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งขอให้ศึกษาเส้นทางตรวจเช็คสภาพรถ เครื่องยนต์ ก่อนออกเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางจราจรหรือแจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน บก.จร. โทร.1197 หรือสายด่วนตำรวจทางหลวง โทร.1193 และผ่านแอปพลิเคชัน POLICE I LERT U ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) พล.ต.ต.สุริยา สิงกรม รองเลขา.ป.ป.ส. พร้อม พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รอง ผบ.น. ทหารพล.ร.9 กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด สำนักงานเขตคลังขั้นและกก.ศูนย์ตำรวจ บก.สพ.พ. ร่วมกันปฏิบัติการ “ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด” พร้อมปล่อยแถวตรวจหาสารเสพติดและวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด

พล.ต.ต.สุริยาเปิดเผยว่า สำนักงานป.ป.ส. กำหนดแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.61 ถึง 15 ม.ค.62 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ 13 จังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจปัสสาวะ วัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสาร จัดจุดตรวจป้องกันกลุ่มเสี่ยง อาทิ พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานีขนส่ง รวมถึงลดอันตรายจากการเดินทางบนถนนที่มีสาเหตุมาจากการใช้สารเสพติดขณะขับรถ หรือบริการ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ ยังไม่พบผู้ใช้สารเสพติด

“สำหรับพี่น้องประชาชน ทางสำนักงานป.ป.ส. มีความห่วงใย และเพื่อเป็นการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด จึง



ขอฝากเตือนว่า อย่ารับฝากของจากคนแปลกหน้า เพราะอาจกลายเป็นผู้ต้องหาขยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว และขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ถ้าพบเบาะแสยาเสพติดสามารถโทร.แจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ หากต้องขับรถก็ควรพักผ่อนให้เต็มที่ เพื่อไม่ต้องใช้ยาเสพติดหรือสารกระตุ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ” รองเลขาฯ ป.ป.ส.กล่าว

ขณะที่ศูนย์อำนวยการจราจร บก.ภ.จว. นครราชสีมา รายงานว่า บนถนนเส้นหลักในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา เริ่มมีรอยขนค้หนาแน่นและติดขัด 4 จุด ทั้งหมดอยู่บนถนนมิตรภาพ ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์ ด.หนองสำราญ อ.ปากช่อง มีรอยสะสมมากเคลื่อนตัวได้ช้า เป็นระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร จุดที่ 2 บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ด.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว ซึ่งเป็นช่วงสร้างถนนมอเตอร์เวย์และทางขึ้นเขา มีรอยสะสมมากเคลื่อนตัวได้ช้า เป็นระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร

จุดที่ 3 บริเวณลงสะพานต่างระดับ ด.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา มีรอยสะสมหนาแน่นและเคลื่อนตัวได้ช้า เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร และจุดที่ 4 บริเวณสามแยกโนนสูง ด.โตนด อ.โนนสูง มีรอยสะสมหนาแน่นและเคลื่อนตัวได้ช้า เป็นระยะทางยาวกว่า 6 กิโลเมตร ส่วนบนถนนสาย 304 ปีกธงชัย-กบินทร์บุรี รถวิ่งได้คล่องตัวตลอดเส้นทาง